

การเสริมสร้างความรู้ จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะเจ้าหน้าที่รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

.....

กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย เสริมทักษะและขีดความสามารถ ทีม SEhRT ตามหลักสูตรฯ จำแนกตามประเภทภัย สนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ทีม SEhRT และเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะเจ้าหน้าที่รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อเป็นการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาคการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริมความรู้ ทักษะ รูปแบบการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

สนับสนุนวิทยากรอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และองค์ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ และเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย สนับสนุนวิทยากรอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และองค์ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ และเครื่องมือการทำงานของทีม SEhRT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ทีม SEhRT) เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกทักษะการประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดการน้ำ อากาศ ของเสีย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทบทวนบทเรียนจากเหตุการณ์จริง และการนำกรณีศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในอนาคตและสร้างความตระหนักและความพร้อมให้แก่บุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๖๑ คน ได้แก่ วิทยากรจากกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี คณะทำงานทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Special Environmental Health Response Team : SEhRT) ระดับอำเภอ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ๘ อำเภอ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี



จัดทำโดย กองอนามัยจุลเจิน กรมอนามัย
มีนาคม ๒๕๖๘